
 เมื่ อ วันจันทร์ ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  คณะกรรมาธิ การ 

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา  

และประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์  (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  

โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน 

การประชุม และมีประเด็นการพจิารณาที่ส าคัญ  ดังนี ้ 
 
 
 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เชิญ ดร.ศรีวิชัย  ศรีสุวรรณ 

และคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ เข้ารว่มประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับ 

ผลการศึกษาผลงานวิจัยการใช้นาโน (Nano Medical Technology) เพื่อป้องกันและ

ยับยั้งโรคโควิด – 19 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า 

ผลงานการวิจัยดังกล่าว ควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้ประสาน

ความร่วมมือไปยังส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว แต่ทั้งนี้ 

เพื่อให้ผลงานการวิจัยดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนและมีความน่าเชื่อถือจนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นควรให้ท าหนังสือไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NANOTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ด้วยอีกทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการจะมีการติดตามผลการศึกษาผลงานวิจัยการ

ใช้นาโน (Nano Medical Technology) เพื่อป้องกันและยับยัง้โรคโควิด – 19 อยา่งต่อเนื่อง 

 

 

 

ตามที่ได้มีสมาชิกวุฒิสภา ขอปรึกษาหารอืก่อนการเขา้สู่ระเบียบวาระการ

ประชุมวุฒิสภาเก่ียวกับเรื่องระบบการลดโทษผู้กระท าความผิด และต่อมาได้

มอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เก่ียวข้องพิจารณาเรื่อง

ดังกลา่ว นั้น 

คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้มี

ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิรูประบบการลดโทษผูก้ระท าความผดิ อาทิ แนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่อกระบวนการพิจารณาลดโทษและการปล่อยตัวนักโทษทั้งระบบ ซึ่งควร

ด าเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป ดังนี้ 

 

คณะกรรมาธกิารสิทธมินุษยชน สทิธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒสิภา 

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

เอกสารข่าว 

ติดตามผลการศึกษาผลงานวจิัยการใชน้าโน  

(Nano Medical Technology)  

เพื่อปอ้งกันและยับยั้งโรคโควดิ - 19 

 

พิจารณาขอ้เสนอแนะและข้อสังเกต 

ต่อการปฏริูประบบการลดโทษผู้กระท าผิด 

 



 

 

 

ระยะเร่งด่วน เช่น การแก้ไขปัญหาการลดโทษและการจัดล าดับชั้นนักโทษ 

ในคดีอาญาร้ายแรงหรือคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือคดียาเสพติดรายใหญ่ร้ายแรง  

การตรวจสอบกระบวนการเลื่อนชั้นนักโทษ การตรวจสอบกระบวนการภายในของ

กรมราชทัณฑ์ในการใช้ดุลพินิจทุกข้ันตอน เป็นต้น 

ระยะต่อไป เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

และประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ปรับแก้ไขหนังสือข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 

ต่อการปฏิรูประบบการลดโทษผู้กระท าผดิตามข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อมีหนังสือตอบกลับไปยังส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 คณะกรรมาธิการได้มีการติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ 

การด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ....  โดยเห็นว่าควรชะลอ 

การออกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการในระยะต่อไป 

คณะกรรมาธิการจึงมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้

๑. ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรมีเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของภาคประชาสังคมมากว่าการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมาย 

ในลักษณะการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของภาคประชาสังคมอยา่งเขม้งวด 

๒. ควรพิจารณาทบทวนประเด็นการน าหลักการในข้อก าหนดตาม

มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ที่น ามาบังคับใช้องค์กรไมแ่สวงหาก าไร 

๓. ควรใหค้วามส าคัญกับร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค

ประชาสังคม พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

๔. ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

จากผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

เป็นไปในทิศทางที่ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลยอมรับได้ 

 

 

 

พิจารณาหนังสอืข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบญัญัติการด าเนนิกิจกรรมขององค์กร 

ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. .... 
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คณะกรรมาธิการได้มีการติดตามความคืบหน้าในการศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... โดยเห็นว่า ก่อนการเสนอ

รา่งพระราชบัญญัติฉบับดังกลา่วเข้าสู่การพิจารณาในชั้นการประชุมของรัฐสภา เห็น

ควรให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกล่าว จากหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

ทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ต่อไป 

 

 

 
 

สืบเนื่องจากกรณีบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์

เลิกกิจการต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ตามกรมธรรมประกันภัยโควิด – ๑๙ แบบ เจอ จ่าย จบ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็น

จ านวนมาก จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด – ๑๙  

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เชิญผู้แทนจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และผู้แทนจาก 

สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิาร / ขา่ว 

ติดตามความคบืหน้าในการศึกษาร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมจริยธรรม

และมาตรฐานวิชาชีพสือ่มวลชน พ.ศ. .... 

 

พิจารณาศึกษากรณบีรษิัท อาคเนย์ประกนัภัย จ ากัด ยืน่หนังสือแจ้ง

ความประสงค์เลิกกิจการตอ่ คปภ. 

 

๓ 


